

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

WHA – ว่ากันแบบพี่น้อง ก็มาสน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจั่วห้ว...

เคยเห็นในสมัยก่อน ที่นักเก็งกำไร นั่งอยู่ตามห้องค้า แล้วดูหุ้นเหนือเมฆก็ยังไม่สยเหมือนกันว่า เขาดูกันแค่พื้นที่ แบบนั้นเอง แต่เขาก็ยังคงเล่นหุ้น เก็งกำไรหุ้น ได้กำไรนะ ไม่มีกราฟดู ไม่มีเครื่องมือสแกนหุ้นอะไรเลยแม้แต่หน่วย... แค่มองหุ้นวิ่งผ่านหน้า แล้วดูการโยนซื้อโยนขายก็สามารถเดาทางหุ้นได้ออก สั่งราคาซื้อขายได้อย่างง่าย ๆ กำไรไม่ยากเย็นอะไร... สมัยนี้ก็ยังคงมีอยู่นะ บางครั้งก็อาจจะเก่งกว่าคนที่สร้างโปรแกรมสแกนหุ้น หรือ แอปที่เกี่ยวข้องกับหุ้น ยังสู้ไม่ได้เสียด้วยซ้ำ คิดง่าย ๆ เครื่องมือช่วยเทรด บางครั้งจะไม่ได้ราคาที่เราสมควรจะได้ หรือจริง ๆ อาจจะไม่ได้อะไรที่ควรเป็นแค่โปรแกรมอาจจะบอกว่า สัญญาณซื้อ แล้วถ้าเราจะตั้งให้เกิดการซื้อเลย แน่หนอนละ มีเสียราคาไปบ้างแน่ หรือถ้าจะให้ได้อะไรบ้าง ยังไงเสีย ก็ต้องมานั่งดูหน้าจอยุติกันแหละ... แล้วอย่าลืมนะครับ เครื่องมือต่างๆ หรือโปรแกรมต่างๆ ไม่สามารถจะจับอารมณ์ของคนเล่นราคาได้ เรียกง่าย ๆ ว่า จะโดนคนที่รู้ทัน หลอกได้ เรียกว่า หลอกโปรแกรมเทรดเนี่ย ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย... นี่เองกระมัง จึงเป็นเหตุให้นักเก็งกำไร ยังไงเสียก็ยังคงต้องเล่นแบบพื้นที่ ที่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไร หรือ ยังไงเสีย ถ้าจะชิงจะเก็ง จะลาก ก็ยังต้องนั่งหน้าจอ... เครื่องมือเครื่องมือ ก็แค่ “ตัวช่วย” บางคนบอกกับเหนือเมฆว่า มันอาจจะจะเป็น “ตัวช่วย” เสียด้วยในบางครั้ง และในการเทรดหุ้นด้วยหน้าจอ หรือ ที่เรียกว่า ทริกเกอร์เทรด ก็รายได้เหมือนกัน... และการดูเทคนิคด้วยก็อาจจะดูแค่แบบพื้นที่ ก็อาจจะเพียงพอเหมือนกัน ใส่อะไรในเทคนิคเยอะ มันอาจจะสับสนตามมาก็ได้

ดูตามเกม...

จะว่าไป ช่วงนี้คงจะเป็นเพราะ ผลประกอบการไตรมาส 2 จะออกกระมัง หุ้นเล็กหุ้นน้อย หรือ หุ้นไหน ๆ ก็วิ่งขึ้นกันทั่วหน้า... จะออกมาดีหรือไม่ดี ไม่รู้ อาจจะตกทางกันเสียมากกว่า

- แนวรับ : ... 3.50-3.40 หรือ ถ้ายืน 3.40 ไม่ได้ ก็ไม่ถือหุ้น
- เป้าหมาย : ... ลุ้นพื้นที่ 3.70-3.80 กันก่อน ถ้าแรงดี ก็มียาว

Price Chart...(WHA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น WHA... ว่ากันด้วยเรื่องแบบพื้นที่ เลย เรื่องของรูปแบบราคา หรือ Price Pattern นั้นแหละครับ เคยเห็น การขึ้นที่เป็นไปตาม Price Pattern มาแล้วด้วย ตามรูปแบบของ ธงสามเหลี่ยม ที่ขึ้นจากระดับ 2.80 ซึ่งเป็นรูปแบบ Pattern ต่อเนื่อง... ส่วนในตอนนั้น เราจะเรียกว่า Pattern ที่เห็นอยู่ เราจะเรียกว่า เป็นหนึ่งในการจะเป็น Pattern ต่อเนื่องได้เช่นกัน จากการเกิดรูปแบบ Head & Shoulder ในจังหวะพักตัวจากการขึ้นมาก่อนนี้ แปลว่า พักตัวเสร็จแล้ว ก็จะกลับตัวแล้วไปต่อ ซึ่งถามว่า จะไปต่อได้เท่าไร? ก็จะใช้หลักการเดียวกันกับรูปแบบของ ธง ได้เหมือนกัน ดังนั้น ราคาไม่ต่ำกว่า 3.40 นะ ก็ลอง ๆ วัดระยะดู ได้เท่าไร (น้อยสุด และมากที่สุดนะ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคีย ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้หักล้างหุ้นทำกำไรหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน